

เม็กซิโก

The National Confederation of Rural Property Owners (CNPR) สมาพันธ์ทรัพย์สินแห่งชาติเรียกร้องให้สมาชิกเข้าร่วมประท้วงที่จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีและยืนยันว่าจะมีการตัดสินใจปกป้องโรงงานน้ำตาลจำนวน 54 จาก 57 โรงในประเทศในการเสนอราคาเพื่อบังคับให้ส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้นำสมาพันธ์ฯ กล่าวใน Veracruz ว่า ผู้ผลิตในประเทศในขณะนี้มีการแสวงหาการส่งผลผลิตของตนเองไปยังตลาดต่างประเทศไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกา แต่ไปยังประเทศอื่น ๆ อีกด้วยดังนั้นเราจึงมีการปิดกั้นการจำหน่ายน้ำตาล " ทางด้านประธานสาขาของ Veracruz กล่าวว่า การนำเข้าน้ำตาลและฟรุกโตสควรหลีกเลี่ยงในไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อให้ราคาอ้อยในประเทศมีเสถียรภาพและอาจจะมีราคาขยับสูงขึ้น

ผู้ว่า การรัฐ San Luis Potosi ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเจรจากับกระทรวงเกษตรที่จะระงับหรือลดการนำเข้าน้ำตาลและเห็นด้วยกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่กำลังเผชิญปัญหาการปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาล ผู้ผลิตอ้อยได้ประกาศว่าราคาน้ำตาลทรายบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม ลดลงเฉลี่ย 700-400 เปโซ เนื่องจากมีการนำเข้าและมีการผลิตเป็นจำนวนมากในปี

เวเนซุเอลา

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเวเนซุเอลากล่าวว่า เวเนซุเอลาหีบอ้อยปี 2011/12 ได้ 6.1 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลทรายขาวได้ 502,000 ตัน สหพันธ์สมาคมชาวไร่อ้อยเวเนซุเอลาคาดว่าผลผลิตอ้อยปี 2012/13 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านตัน

โบลิเวีย

รัฐบาลโบลิเวียได้ออกกฎหมาย 1461 สำหรับส่งออกน้ำตาลจำนวน 42,000 ตัน ประธานาธิบดีได้ออกกฎหมายเมื่อวันศุกร์ หลังจากตรวจสอบว่ามีน้ำตาลเพียงพอที่จะป้อนให้ตลาดในประเทศ

อินเดีย

ราคาน้ำตาลซื้อขายกันที่ร่วงลงอีกในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม จากอุปทานน้ำตาลที่สูงขึ้น และอุปสงค์น้ำตาลที่ลดลง ราคาน้ำตาลใน Kolhapur ลดลง 3 รูปี เหลือ 3242 รูปี/100 กก. (19.45 บาท/กก.) ส่วนราคาน้ำตาลล่วงหน้าสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.31% เป็น 3248 รูปี/100 กก. (19.49 บาท)

ผู้ค้ำน้ำตาลพื้นเมือง jiggery ใน Pilikalpalayam ซึ่งเป็นน้ำตาลพื้นเมืองของชาวไร่ ในรัฐ ทมิฬคาดว่าราคาน้ำตาลพื้นเมืองจะสูงขึ้นก่อนเทศกาล Pongal ต่างผิดหวังจากการที่ผู้บริโภคร แสดงความชอบน้ำตาลทรายขาวเลขาธิการน้ำตาลพื้นเมืองกล่าวว่า ตลาด Pilikalpalayam ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าส่งน้ำตาลพื้นเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัฐทมิฬ คาดว่าราคาน้ำตาลพื้นเมือง คุณภาพดีที่สุดขายในเทศกาล Pongal ลดลงเหลือ 900-1,000 รูปี/กระสอบ 30 กก. (18-20 บาท/กก.) เทียบกับ 1,550 รูปี (31 บาท/กก.) ที่ขายในเทศกาล Diwali และเทศกาล Pongal ปี นี้ราคาน้ำตาลทรายขาวราคาถูกได้แทนที่น้ำตาลพื้นเมือง

บังกลาเทศ

สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลและอาหารของบังกลาเทศได้ประกาศว่าจะเปิดประมูลเสนอซื้อ เพื่อส่งออกน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยที่ปลูกในประเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์จำนวน 50,000 ตันไปยัง สหภาพยุโรป ภายใต้โควตาพิเศษสำหรับประเทศด้อยพัฒนา หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุญาตให้สมาคมส่งออกน้ำตาลได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา “ในการส่งออกนี้เหมือนจะช่วยในการขาดทุนบางส่วนของสมาคม เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำตาลมักจะมากกว่าราคาขาย”

อินโดนีเซีย

Straits Times ได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำตาลในอินโดนีเซียพบว่า ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากระบบการกระจาย หรือการจำหน่ายสินค้า แต่เกิดจากการที่ประเทศมีการผลิตน้ำตาลออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวว่า การบริโภคน้ำตาลปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5-5.5 ล้านตัน และมีการเติบโตเฉลี่ย 4-5% ต่อปี ต้องขอบคุณภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้น และขยายไปยังชนชั้นกลางจึงทำให้อุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามจะมีการพึ่งพาตนเองด้วย ส่วนเป้าหมายการส่งออกน้ำตาลปี 2011 ลดลงอยู่ที่ 2.27 ล้านตัน จาก 2.52 ล้านตันในปี 2009

จีน

ผู้อำนวยการกรมวิชาการเกษตรด้านน้ำตาล ได้ลงพื้นที่มณฑลกวาสี ในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากน้ำค้างแข็งที่ส่งผลกระทบต่ออ้อยโดยเฉพาะในเมืองลุยโจว ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกอ้อย 3 ใน 5 ในภูมิภาคได้รับผลกระทบ และความเสียหายจากภาวะน้ำค้างแข็งกว่า 5,300 เฮกแตร์ และโรงงานน้ำตาลก็ได้เตรียมพร้อมที่จะนำอ้อยที่ถูกน้ำค้างแข็งจับเข้าหีบไปก่อน

คาดการณ์ว่าภาวะอากาศที่หนาวเย็นจะลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำตาลอาจจะปรับตัวลดลง การผลิตน้ำตาลทางตอนใต้ของประเทศจีนว่าราคาน้ำตาลลดลงประมาณ 20-30 หยวน / ตัน ในเมืองหนานหนิง มณฑลกวาสี อยู่ที่ 5,650-5,680 หยวน / ตัน ส่วนในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน อยู่ที่ 5,580-5,600 หยวน / ตัน

ชิมบับเว

ชิมบับเวผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีก 16% เป็น 430,000 ตันในปีนี้ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อย ผลผลิตอ้อยและกำลังการผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้น และคาดว่าปี 2012/13 ชิมบับเวจะส่งออกน้ำตาล 160,000 ตัน/ปี ไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

ไนจีเรีย

เลขาธิการสภาพการพัฒนาน้ำตาลแห่งชาติกล่าวว่า รัฐบาลไนจีเรียจัดทำแผนแม่บทน้ำตาลเพื่อเสนอราคาเพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศเพื่อบรรลุการพึ่งพาตนเอง และมีแผนใช้พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 236,000 เฮกแตร์ ใน 17 รัฐ และกล่าวว่า รัฐบาลจะหารือเกี่ยวกับการขยายที่ดินที่มีอยู่และคาดหวังว่าจะมีการลงทุนจากรัฐบาล

ยูเครน

จากการอ้างอิงจากร่างกฎหมาย กระทรวงเกษตรของยูเครนได้ยกเลิกราคาขั้นต่ำพื้นฐานของน้ำตาลและน้ำตาลบีทที่จะส่งไปขายในตลาดในประเทศอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่รัฐบาลได้ปฏิเสธความพยายามก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม โดยข้อเสนอนี้รวมไปถึงน้ำตาลและการนำเข้าน้ำตาลโควตา A (ปริมาณสูงสุดของน้ำตาลมีไว้สำหรับส่งให้ตลาดในประเทศ) และ เพื่อที่จะห้ามไม่ให้ขายน้ำตาลส่วนเกินของโควตา A ให้กับตลาดในประเทศ แต่ควรจะส่งออกน้ำตาลส่วนเกินนี้ หรือไม่ก็นับรวมกับโควตา A ของปีงบประมาณหน้า หรือนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกและเชื้อเพลิงชีวภาพ

ยูเครนจะสามารถส่งน้ำตาลให้กับตลาดในประเทศในปี 2013 ได้จากผลผลิตของตนเอง ซึ่งคาดการณ์อยู่ที่ 2.2 ล้านตัน และคาดว่าจะมีสต็อกที่ 500,000 ตัน และบอกว่า จำนวนนี้มากเพียง

พอที่จะรับประกันในเรื่องความมั่นคงทางด้านน้ำตาล ในปี 2013-2014 แม้ว่าคาดการณ์การส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 50% เป็น 250,000 ตัน และถึงแม้ว่าราคาน้ำตาลที่ต่ำจะส่งผลกระทบต่อ การปลูกบีทในอนาคต แต่กล่าวว่าถ้ายังคงสูงขึ้นในอัตราเดียวกับเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้ว ยูเครนจะ ต้องการพื้นที่ปลูกเพียงแค่ 350,000 เฮกเตอร์ เพื่อที่จะผลิตสำหรับตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคในประเทศ 1.8 ล้านตัน แทนที่จะเป็น 450,000 เฮกเตอร์

&&&&&&&&&&&